

ที่ ศธ ๐๔๑๗๒/ ๒๖๑๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา-
หนองบัวลำภู เขต ๑ ถนนหนองบัวลำภู - เลย
นภ ๓๙๐๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายละเอียดการประเมิน
ศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้าย สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ยื่นคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ มีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๖ อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขอย้ายได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและที่คาดว่าจะว่าง โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายตาม
แบบที่กำหนด พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองความถูกต้อง) รายงานการประชุม
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปัจจุบันที่ย้ายออก รายงานการประชุม กศจ. ที่อนุมัติให้ส่ง
คำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาตามองค์ประกอบฯ ส่งถึงสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่า
ไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ทั้งนี้ จะถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ อนึ่ง คณะกรรมการ
ประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบฯ จะพิจารณาให้คะแนนตามเอกสารหรือหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกิดมี สอนเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๔๒-๓๑๓๐๒๒

โทรสาร. ๐๔๒-๓๑๑๖๖๐

<http://www.nb๑.go.th>